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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖   
เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น ๓  

 
ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

๑. ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
๒. ผศ.ดร.พรรณวิภา        แพงศรี 
๓. อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา 
๔. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน 
๕. ผศ.ไพรินทร์ มีศรี 
๖. อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา ขำทอง 
๗. ผศ.ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ 
๘. อาจารย์ ดร.ฐิติมา เกษาหอม 
๙. รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข 

๑๐. ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 
๑๑. อาจารย์ ดร.วิชัย กองศรี 
๑๒. ผศ.ดร.ณัฐสิมา       โทขันธ์ 
๑๓. อาจารย์ ดร.สุภาวิณี   ขันคำ 
๑๔. ผศ.ดร.วัฒนา อัจฉริยะโพธา 
๑๕. อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย 
๑๖. ผศ.เอกชัย จงเสรีเจริญ 
๑๗. อาจารย์ ดร.ประณมกร          อัมพรพรรดิ์ 
๑๘. ผศ.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ 
๑๙. อาจารย์ ดร.ใยแพร          ชาตรี 
๒๐. ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี 
๒๑. ผศ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ 
๒๒. อาจารย์ขวัญแข หนุนภักด ี
๒๓. นางกนกพร สัณห์ฤทัย 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากไปราชการ/ติดภารกิจอื่น ๆ) 
๑.  อาจารย์มัชฌกานต์      เผ่าสวัสดิ ์
๒.  อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ไม่มี 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
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ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
๑.๑ แสดงความยินดีกับหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา  

“ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า”  ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทำอาหาร  “SHARP COOKING CONTEST ๒๐๒๓”  
ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้โจทย์การแสดงความคิดสร้างสรรค์ในเมนู “เค้กโรลแฟนซี” จากเตาอบไฟฟ้าชาร์ป 
ความจุขนาดใหญ่พิเศษ ๗๐ ลิตร ซึ่งเป็นขนาดความจุที่เหมาะสมกับการสร้างรายได้ในครัวเรือน และเครื่อง
ผสมอาหารชาร์ป ตัวช่วยมือโปร โดยมีตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมคณาจารย์  และแขก
ผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม  สำหรับผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยที่คว้า
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  

๑.๒ การจัดทำความร่วมมือกับ Guizhou Vocational Technology College of Electronics and 
Information โดยทางมหาวิทยาลัย Guizhou มีความสนใจทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและมีความพร้อม
ทางด้านอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยและหลากหลาย โดยมีความสนใจจัดทำหลักสูตรความร่วมมือทางด้าน Big Data 
ในการจัดทำหลักสูตรจะมีการสนับสนุนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

๑.๓ การดำเนินงาน Food Valley จากการประชุมคณธกรรมการมหาวิทยาลัย ได้มีการพูดคุยเรื่องทุนกับ 
วช.การผลิตทางด้านการเกษตร โดยจะมีการดำเนินการและนำมาปรึกษาการดำเนินการในที่ประชุมอีกครั้ง 

ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี  นำเสนอท่ีประชุม  ดังนี้ 
๑.๔ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ -ศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗  

ในการประชาสัมพันธ์การรับ นักศึกษาจะมีการประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มอบหมายให้คณะกำหนดระยะเวลาเปิดรับสมัคร จึงได้จัดทำกำหนดการรับ
สมัครดังนี้ 
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สำหรับหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจึงทำให้ยังไม่มีชื่อในการเปิดรับ
สมัครนักศึกษา สำหรับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแต่ยังใช้ชื่อหลักสูตร
เดิม แต่หากดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรไม่เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม นักศึกษาจะไม่สามารถยื่นกู้ยืมจากกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ นายศราวุฒิ โปนา 

 
อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา นำเสนอที่ประชุม ดังนี้ 
๑.๕ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีชา วิบูลย์สวัสดิ์   การคัดเลือกเด็กและ

เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ และ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ 
รายละเอียดสอบถามเพ่ิมเติมที ่นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ 

มติที่ประชุม : คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รายงานการประชุม  
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง   
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

ไม่มี   
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี  รองคณบดี นำเสนอท่ีประชุม ดังนี้  
๕.๑ พิจารณาแผนการทบทวน คุณวุฒิ สาขาที่ขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ ( ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

๑. หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์   อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส  
ลาศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๖๗ 

๒. หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  ผศ.ลัดดาวัลย์ กงพลี  สาขาวิชาที่ประสงค์
จะศึกษาต่อ ปร.ด. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) /ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 
พ.ศ.๒๕๖๗ 

๓. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ไพรินทร์  มีศรี สาขาวิชาที่ประสงค์จะศึกษาต่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ 

๔. หลักสูตรการจัดการสาธารณภัย  อาจารย์ศิรภัสสร พันธะสา และอาจารย์สมคิด ตันเก็ง สาขาวิชา
ที่ประสงค์จะศึกษาต่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ/ธรณีวิทยา/เทคโนโลยีธรณี/การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน/วิศวกรรมเทคโนโลยีธรณี/การจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย/ธรณีวิทยา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ/สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) ในปี พ.ศ.๒๕๖๗, พ.ศ.๒๕๖๘ ตามลำดับ  
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๕. หลักสูตรโภชนาการและการกำหนอาหาร ผศ.ศกุนตาล์ มานะกล้า ผศ. ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ 
และอาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง สาขาวิชาที่ประสงค์จะศึกษาต่อ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์  
ในปี พ.ศ.๒๕๖๘, พ.ศ.๒๕๖๙, พ.ศ.๒๕๗๐ ตามลำดับ 

๖. หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ชลลดา พละราช อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุด
ซา อาจารย์ขวัญแข หนุนภักดี สาขาวิชาที่ประสงค์จะศึกษาต่อ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิศวกรรมทาง
การแพทย ์ในปี พ.ศ.๒๕๖๗, พ.ศ.๒๕๖๘, พ.ศ.๒๕๖๙ ตามลำดับ 

๗. หลักสูตรคหกรรมศาสตร์  ผศ.เบญจางค ์อัจฉริยะโพธา อาจารย์พัชรลักษณ ์วัฒนไชย สาขาวิชาที่
ประสงค์จะศึกษาต่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับคหกรรมศาสตร์ 
ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ 
 ๘. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ณัฐรดี อนุพงศ์ อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์ สาขาวิชาที่
ประสงค์จะศึกษาต่อ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี  
พ.ศ.๒๕๖๘, พ.ศ.๒๕๖๙ ตามลำดับ 

มติที่ประชุม : คณะกรรมการบริหารคณะมีมติเห็นชอบแผนการทบทวน คุณวุฒิ สาขาที่ขอรับทุนพัฒนา
อาจารย์ (๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยให้หลักสูตรแก้ไขข้อมูลการระบุสาขาวิชาประสงค์จะศึกษาต่อเพียง ๑ สาขาวิชา
เท่านั้น  

 
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒ พิจารณาขออัตราทดแทนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสิ ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา  
หลักสูตรจึงมีความประสงค์ขออัตราทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา เพ่ือให้จำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์ สกอ. ทั ้งนี้  ได้ผ่านมติเห็นชอบจากที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม : คณะกรรมการบริหารคณะมีมติเห็นชอบ การพิจารณาการขออัตราทดแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา 

 
ผศ.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ ประธานหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นำเสนอที่ประชุม 

ดังนี้ 
๕.๓ พิจารณาขออัตราทดแทนหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ด้วยหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สิ้นสุด 
สัญญาจ้าง ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คน หลักสูตรจึงมีความประสงค์ ขออัตราทดแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา เพื่อให้จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์ สกอ. ทั้งนี้ได้ผ่านมติ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 มติที ่ประชุม :คณะกรรมการบริหารคณะมีมติเห็นชอบ การพิจารณาการขออัตราทดแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ อัตรา 

 
 
 

http://sci.vru.ac.th/assets/files/report/report16937115565795_origin.pdf
http://sci.vru.ac.th/assets/files/report/report16937115667453_origin.pdf
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
๖.๑ การจัดรายวิชาของอาจารย์ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม และพิจารณาเกณฑ์ในการจัด 

รายวิชาของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรมีการจัดรายวิชาอย่างไร 
๖.๒ การเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการเสนอทุนวิจัยจำนวน ๑๕ โครงการวิจัย  
๖.๓ การดำเนินงานตาม OKR เกณฑ์ใหม่ได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ไปแล้ว  
๖.๔ การให้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนักศึกษาสำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุง 

กรณ ีมคอ.๒ ของหลักสูตรยังไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  นักศึกษาจะไม่สามารถทำเรื่องกู้ยืมได้ แต่หากหลักสูตรได้รับการรับรองแล้วนักศึกษา
จะสามารถทำเรื่องกูย้ืมได้ในปีการศึกษาถัดไป   

มติที่ประชุม : คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ สำหรับการแก้ไข มคอ.๒ ของบางหลักสูตรได้มีการ
แก้ไขไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการประสานงานการตรวจสอบกลับมาจากงานการศึกษาทั่วไปจึงอาจทำให้เกิดการล่าช้า 
คณบดีจะประสานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป  

ปิดประชุม ๑๒.๐๐ น.  
 
 
 

  นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        
        ผศ.ไพรินทร์  มีศรี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล   ผู้รับรองรายงานการประชุม                   
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